





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

28 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, linetoday thecoverage, newtv, hfocus)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาอารี เลขานุการ สปสช. แลกข่าวความร่วมมือให้บริการ 30 บาทรักษาทุกที่บนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ระหว่าง สปสช. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ในการเชื่อมต่อระบบบัตรทองกับ Super App ของรัฐบาล เช่น การเชื่อมโยงสิทธิการรักษา การตรวจสอบข้อมูลรับบริการ ข้อมูลสุขภาพต่างๆ การค้นหาหน่วยบริการบนแอปทางรัฐ และเป็นเครื่องมือยืนยันการใช้สิทธิแทนบัตรประชาชน เพิ่มอีกช่องทาง จากแอปของ สปสช. บัญชีไลน์ สปสช. @nhso หรือแอปเป่าตัง ทั้งนี้ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ 6 บริการ ได้แก่ 1.การตรวจสอบสิทธิในการใช้บริการ 30 บาทรักษาทุกที่ 2. ค้นหาหน่วยบริการใกล้บ้าน 3.การยืนยันตัวตนผ่านแอปพทางรัฐ ด้วยการสแกน QR code ที่หน่วยบริการ 4.การดูประวัติสุขภาพ ประวัติการรักษาพยาบาลที่ผ่านมา 5.การยืนยันการใช้สิทธิ หรือเรียกว่าการปิดสิทธิใช้บริการ เพื่อดูว่ามีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมจากการรับบริการหรือไม่ และ 6.การเปลี่ยนหน่วยบริการในสิทธิบัตรทอง</p>	
<p>สปส. - อย. - แพทยสภา - ภาคเอกชน ทนุ ATMPs สร้างเศรษฐกิจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวหุ้น, มิติหุ้น, บางกอกทูเดย์, linetoday,)</p> <p>- นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรม สปส. กล่าวว่า ไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางการแพทย์มูลค่าสูง ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำด้านการแพทย์สมัยใหม่ในระดับโลก ภายในปี 2570 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) เช่น ยีนบำบัด เซลล์บำบัด และการวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เพื่อตอบสนองโจทย์การรักษาโรคซับซ้อน เช่น มะเร็งและโรคทางพันธุกรรม ซึ่งมูลค่าตลาด ATMPs ทั่วโลกในปี 2023 อยู่ที่ 11.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตถึง 35.59 พันล้านดอลลาร์ในปี 2032 ไทยนำเข้า ATMPs กว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี สะท้อนโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ มีการทดลองทางคลินิกในโรคซับซ้อนกว่า 2,000 ราย ความร่วมมือและสนับสนุน ภาครัฐจัดตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ นำเชื่อถือใน ATMPs การขับเคลื่อนครั้งนี้จะช่วยเสริมเศรษฐกิจสุขภาพของไทยและสร้างความแข็งแกร่งในตลาดการแพทย์ระดับโลก ด้านศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารักษ์มี กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาสันับสนุนงานวิจัยด้านสเต็มเซลล์และนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างเต็มที่ เพื่อให้วงการแพทย์มีการพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป</p>	
<p>ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. จัดทำ “รายงานสรุปประเด็นคำถาม คำตอบ ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของสร.” เพื่อรวบรวมข้อมูลในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ใช้สนับสนุนข้อมูลประกอบการชี้แจงแก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกอบการพิจารณาของ กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ 2568 โดยหนึ่งในประเด็นที่สำคัญคือ แนวทางการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรหรือกำลังคนด้านสุขภาพ สู่ People Excellence แบ่งออกเป็น 1.ควรจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอ 2.การเพิ่มบุคลากรสาธารณสุข พยาบาลจบใหม่เพียงพอ 3. ควรมีมาตรการจูงใจบุคลากรแพทย์ที่จบใหม่ 4.ความก้าวหน้าของวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งต้องสอบ ก.พ.ก่อนถึงจะได้บรรจุข้าราชการ 5. ควรสนับสนุนการบรรจุพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบราชการ เพื่อสร้างความก้าวหน้า</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>อหิวาตกโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, linetoday)</p>	


ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยว่า สถานการณ์อหิวาตกโรค ที่เมืองฉ่วยโก๊กโก่ จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ทำให้ จ.ตาก กลายเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากอยู่ตรงข้ามกับเมืองฉ่วยโก๊กโก่ มีโรงงานจำนวนมาก และมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน จึงได้สั่งการให้ สธ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ส่วนหน้า จ.ตาก เพื่อยกระดับการเตรียมพร้อมรับมือ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ส่งสำเนา สำหรับการรักษาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ จ.ตาก โดยเร่งด่วน</p> <p>ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.กล่าวว่า พร้อมให้การสนับสนุนทีมปฏิบัติการช่วยสอบสวนโรคและวางแผน ทางการป้องกันควบคุมโรคในฝั่งเมียนมา เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดมายังประเทศไทย และเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค โดยให้ความรู้การป้องกันโรคแก่ชาวเมียนมา เฝ้าระวังคนไทยที่ไปพบแพทย์ด้วยอาการท้องเสียหรือ อุจจาระร่วง</p> <p>ขณะที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ รพ.มะเร็งลำปาง ส่งมอบสำเนา 4 รายการ รวม 4,000 ถุง แก่ สสจ.ตาก เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะขาดน้ำ ผู้ป่วยที่กินอาหารและน้ำไม่ได้ หรือไม่เพียงพอ หรือมีอาการท้องเสียอย่างผิดปกติ เพื่อชดเชยเกลือให้พอเพียงกับส่วนที่เสียไปในอัตราที่เหมาะสมทันทีที่จะช่วยชีวิตและลดอัตราการป่วยหนักได้</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุที่คนที่มีหมู่เลือดโอ มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงของอหิวาตกโรคมากกว่าหมู่เลือดอื่น เนื่องจากการเก็บสถิติข้อมูลผู้ป่วยในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่มีหมู่เลือดโอ และมีความรุนแรงของโรคมกกว่าหมู่เลือดอื่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, newtv thebangkokinsight, linetoday)</p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค สั่งการให้ สคร.ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เฝ้าระวังเข้มงวดกับ สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาตกโรค โดยตั้งแต่เดือนธ.ค.67 เป็นต้นมา พบผู้ป่วยมีอาการอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงกว่า 300 ราย เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 132 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ขณะนี้ได้ส่งยา วัคซีน เกลือแร่ (ORS) ชุดเก็บตัวอย่างและเวชภัณฑ์ รวมถึงชุดทดสอบคุณภาพน้ำจากกรมอนามัย ไปยังรพ.แม่สอด และรพ.แม่ระมาด จ.ตาก แล้ว ทั้งนี้ อาจพบผู้ป่วยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดน ขอความร่วมมือประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง ให้ปฏิบัติตามประกาศและคำแนะนำของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>สถานการณ์อหิวาตกโรคในประเทศไทย ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-24 ธ.ค.67 พบผู้ป่วยยืนยันอหิวาตกโรค 8 ราย พบเชื้อ Vibrio cholerae O139 จำนวน 3 ราย, เชื้อ Vibrio cholerae El Tor Inaba 1 ราย และจากการระบาดครั้งล่าสุดพบเชื้อ Vibrio cholerae El Tor Ogawa 4 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยเป็นเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 5 ราย สัญชาติไทย 6 ราย และเมียนมา 2 ราย โดยที่ผ่านมามีพบการระบาดเป็นวงกว้างในปี 2553 และ 2558</p>	
<p>ฉีดวัคซีน HPV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus , linetoday, tnnthailand)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดกิจกรรม "Kick-off การฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ในร.หญิง ชั้นป.5 ที่ รร.เทศบาล วัดไทยชุมพล (ดำรงประชารศรค์) อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โดยในปีงบประมาณ 2568 เป้าหมายฉีดวัคซีน HPV ทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ในกลุ่มเป้าหมาย มนร.หญิงชั้น ป.5 รวมถึงหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV มาก่อน เป็นวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ซึ่งป้องกันเชื้อได้ครอบคลุมมากขึ้นและฉีดเพียงเข็มเดียว ช่วยลดความยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 คาดว่าจะฉีดแล้วเสร็จ มี.ค.-เม.ย.68 จากนั้น นายสมศักดิ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปยังรพ.สุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน 10 วันอันตราย พร้อมให้กำลังใจบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p>	
<p>สธ.มอบของขวัญปีใหม่คนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวอิศรา, linetoday)</p> <p>- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.สธ. เปิดเผยว่า ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สธ.มอบของขวัญให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี โดยเดือนธ.ค.67 – ม.ค.68 ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้มีอายุ 11 - 20 ปี ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 1 ล้านโดส ล่าสุดปี 2567 ฉีดวัคซีนได้ 2,380,519 ราย สามารถลดการเกิดมะเร็งปากมดลูก มากกว่าร้อยละ 90 และของขวัญวันเด็ก วันที่ 7 ม.ค.68 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานแจกหนังสือ นิทานส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กไทย 40,000 คน จากนั้นช่วงสงกรานต์ เดือนเม.ย. จะมอบของขวัญในวันผู้สูงอายุ "คนไทย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สายตาดูดี" ทำการผ่าตัดต้อกระจก 73,000 ดวงตาให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงการปลูกถ่ายกระจกตา 1,500 ดวงตา และคัดกรองสายตา โดยทีม 3 หมอ อีกทั้งมอบ "รอยยิ้มใหม่ผู้สูงวัย ปี 2568" ใส่ฟันเทียมทั้งปาก หรือเกือบทั้งปาก จำนวน 45,000 ราย</p> <p>และ ในปี 2568 สส.จะเร่งรัดนโยบาย 7 ประการเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ประกอบด้วย 1.ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ 2.เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและบำบัดรักษายาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย 3.คนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพ 4.สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 5.จัดระบบบริการสุขภาพเพื่อกลุ่มเปราะบางและพื้นที่พิเศษ 6.เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพสู่ Medical & Wellness Hub ได้ 2,022 แห่ง ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นสินค้าพรีเมียม 241 รายการ สร้างงานสร้างอาชีพคนไทย และ 7.บริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข</p>	
<p>เร่งดำเนินการ 'เลื่อนเงินเดือน ขรก. ครั้งที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รอง สส. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง “การติดตามการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ต.ค. 67 ครั้งที่ 2” ส่งถึง ผู้ตรวจราชการ สส. ลงวันที่ 25 ธ.ค. 67 ให้เร่งประเมินผลปฏิบัติราชการ บริหารการเงิน ขรก. ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งพิจารณาให้ สป.สธ. ดำเนินการให้เสร็จใน 31 ม.ค. 68 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p>	
<p>เพิ่มเงินเดือน ขรก.ตามคุณวุฒิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สส. ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง ผู้ว่าฯ 56 จังหวัด เร่งออกคำสั่งเพิ่มเงินเดือน ขรก. ตามคุณวุฒิ</p> <p>- เลื่อนเงินเดือน ขรก. ให้สูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง พร้อมกับให้ได้ค่าตอบแทนพิเศษในระดับชำนาญการพิเศษลงไป ภายใน 31 ม.ค. 68 หลังเลยกำหนดเวลาเดิมพอสมควรแล้ว</p>	
<p>FDH Smart Check</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- นพ.มณฑิร ฅณาสวัสดิ์ รองปลัด สส. กล่าวว่า ล่าสุดได้มีการเปิดตัวฟังก์ชันใหม่ “FDH Smart Check” บนแพลตฟอร์ม Financial Data Hub กับ 2 รายการ เช็กรายการรักษายาครอบคลุมนทุกสิทธิทั่วประเทศ และเช็กลิขสิทธิ์ประโยชน์-โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ช่วยตรวจสอบรับบริการซ้ำซ้อน ลดปัญหาผู้ป่วยเดินสายรับยาตามโรงพยาบาล</p>	
<p>ออกใบรับรองแพทย์เท็จ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, hfocus, thaitodaynews, linetoday, thailandolus)</p> <p>- ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์กรณีมีข้อกังวลว่าจะมีรพ.ออกใบรับรองแพทย์ให้แรงงานข้ามชาติ โดยไม่มีการตรวจสอบสุขภาพจริง ว่า ได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย และกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เฝ้าระวัง และกวดขันตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชนอย่างใกล้ชิด ย้ำว่า สถานพยาบาลที่ออกใบรับรองแพทย์โดยไม่มีการตรวจสอบสุขภาพจริง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง เข้าข่ายเป็นการออกใบรับรองแพทย์เท็จ เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานจัดทำเอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 73 และอาจส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาด</p>	
<p>กรมอนามัย เร่งฟื้นฟู หลังพ่นวิกฤติ "น้ำท่วม"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thaipr.net)</p> <p>- นพ.ธิตะ แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งฟื้นฟูบ้านเรือน ชุมชน ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด ศาสนสถาน หลังพ่นวิกฤติน้ำท่วม ตามหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ปลอดภัยและกลับมาใช้บริการได้ตามปกติ</p>	
<p>อุบัติเหตุปีใหม่2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สส.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2568 ที่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองปลัด สธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของเวชภัณฑ์ และห้องฉุกเฉิน รพ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สำหรับดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 รวมถึงให้กำลังใจบุคลากร พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก อ.มวกเหล็ก ถนนมิตรภาพ หน้า ร.ร.มวกเหล็กวิทยา (ขาออก กทม.)</p> <p>-นพ.ศักดิ์ อธิภาชน์ รองปลัด สธ.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2568 ที่ โรงพยาบาลพัทลุง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์ , thailandplus, thaipr.net, thaiPBS, linetoday, thaitabloid, ch5)</p> <p>-ดร.นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส.ย้ายสถานพยาบาลเอกชน เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ช่วง 10 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ 27 ธ.ค.67 - 5 ม.ค.68 ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยทุกราย ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลทุกแห่ง ตามนโยบาย UCEP อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษา 72 ชั่วโมงแรก พร้อมมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ คุมเข้ม และทำการแจ้งเวียนแก่สถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ หากพบว่าสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยหรือญาติ ก็จะมีการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, linetoday, workpointnews, js100,)</p> <p>-นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ดีอี ในฐานะประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2568 เป็นเรื่องที่ต้องเพิ่มความเข้มข้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 ปี 2565-2570 ที่ต้องการลดผู้เสียชีวิตไม่เกิน 12 คนต่อแสนประชากร ขอให้ สสส. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายดำเนินงานอย่างเข้มข้น และสื่อสารรณรงค์สร้างความตระหนัก มาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สื่อสารมาตรการห้ามขายเหล้าให้เด็กต่ำกว่า 20 ปีอย่างเข้มข้น หากตรวจพบควรขยายผลไปถึงร้านค้าที่จำหน่ายให้กับเด็ก โดยได้มอบให้บริษัท ไพรซิณีย์ไทย จำกัด และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หน่วยงานในสังกัด ดีอี หรือร่วมกับสำนักงานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พัฒนาระบบการติดตามใบสั่งออนไลน์ และตรวจสอบประวัติการกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของการตรวจ กรมการขนส่งทางบก กับประชาชนภายใน 6 เดือน เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเหตุต่างๆ รวมทั้งผู้ป่วยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 รพช. ที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางหลักและรองจะมีทีมแพทย์ พยาบาลผลัดเปลี่ยนรับผิดชอบ พร้อมประสานทีมบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยกู้ภัยและ อปท. โดยมีศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.มหาราช ผ่านระบบสั่งการ EMS เป็นแม่ข่าย ทุกวันจะมีแพทย์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุบัติเหตุรับผิดชอบสามารถเรียกใช้ได้ทันที และเปิดห้องผ่าตัดใหญ่เพิ่มเติมรวม 6 ห้อง ให้มีศักยภาพรองรับการให้บริการทางแพทย์อย่างเต็มที่ และทุกปีช่วงเทศกาลปีใหม่ใช้โลหิตและเกล็ดเลือดเฉลี่ย 1,200 ยูนิท ขณะนี้มีปริมาณสำรอง 900 ยูนิทเท่านั้น ต้องการอีก 300 ยูนิท จึงประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคโลหิตเพิ่มเติม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศตกข้างทาง ที่ถนนสายชุมแพ-เมืองเลย ช่วงเขตป่าสงวนดงลานรอยต่อ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย คนขับเสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บ 35 ราย นำตัวส่ง รพ.ชุมแพ และ รพ.ภูกระดึง เบื้องต้นคนขับอาจหลับใน</p>	
<p>อย. เข้ม สั่งระงับโฆษณาทันที หากพบไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, innnews ,thailandplus, newtv, linetoday)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับแพทย์สภาและสบส.หารือแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเครื่องสำอาง โดยหากพบโฆษณาไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต สั่งระงับทันที พร้อมดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่มักมีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จากที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถศึกษาข้อมูลและผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่ได้รับอนุญาตผ่านทาง QR Code</p>	
<p>อย. ร่วม กทม. สร้างชุมชนรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ผลักดันให้ชุมชนในเขตกรุงเทพฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยใช้กลไกเครือข่าย บวร.ร. เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ปัจจุบันมีเครือข่าย บวร.ร. รวม 255 ชุมชน จาก 59 จังหวัดทั่วประเทศ</p>	
<p>อย. ส่งของขวัญปีใหม่! เปิดตัว FDA e-Tracking</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย.เปิดตัวระบบติดตามคำขออนุญาต FDA e-Tracking เป็นของขวัญปีใหม่ 2568 ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยกระดับบริการ ช่วยให้ติดตามสถานะคำขอได้แบบเรียลไทม์ คาดการณ์เวลาอนุมัติได้ สามารถดูภาพรวมรายการคำขอได้ภายในหน้าเดียว ตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ดีเคย์ 2 ม.ค. 68 นี้</p>	
<p>ภาวะ New Year's Blues</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอบทความ ในช่วงปีใหม่ พบภัยเงียบ "ภาวะ New Year's Blues" ซึ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆ ช่วงหลายปีหลัง ตั้งแต่โควิด 19 ระบาด โดยกรมสุขภาพจิตได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ที่มีภาวะ "ซึมเศร้าช่วงปีใหม่" จะมีอาการ...ซึมเศร้า เบื่อหน่าย ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ท้อแท้ มองตัวเองเป็นคนไร้ค่า รู้สึก สิ้นหวัง บางคนอาจจะมีอาการอื่น ๆ เช่น มีปัญหาเรื่องการกิน เช่น กินมากขึ้นหรือกินน้อยลง มีปัญหาเรื่องการนอน เช่น นอนไม่หลับ ตื่นกลางดึก อาจเกิดต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนผ่านช่วงหยุดยาวไปแล้วก็ยังรู้สึกมีอาการหม่นหมองและเศร้า และอาจจะอยากทำร้ายตัวเอง-อยากจบชีวิต ภาวะนี้แม้จะไม่ได้เป็นการวินิจฉัยทางจิตเวช เป็นภาวะทางสุขภาพจิต ควรได้รับคำปรึกษาเพื่อไม่ให้อาการรุนแรงลุกลามไปมากขึ้น พร้อมแนะนำแนวทางสร้างพลังจิตใจที่เข้มแข็ง เริ่มจากการ "เข้าถึง 4 ห้องหัวใจแห่งความสุข" ตั้งเป้าหมายให้ครบ 4 มิติในการ ดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจงข้อมูลเรื่องลูกใต้ใบใช้ช่วยบำบัดโรคต่อมลูกหมากโต เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากลูกใต้ใบ ไม่มีสรรพคุณในการรักษาต่อมลูกหมากโตได้ และปัจจุบันยังไม่มีสมุนไพรวัดใดที่มีการวิจัยในมนุษย์โดยวิธีการวิจัยที่เหมาะสมแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถรักษาโรคต่อมลูกหมากโตได้</p>	
<p>สิทธิบัตรของคลินิกชุมชนอบอุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. รวมถึงคณะผู้บริหาร สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ที่ คลินิกเวชกรรม วงศ์สว่างสหคลินิก เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2567 ซึ่งเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อรับฟังข้อมูลคลินิกชุมชนอบอุ่น ให้บริการผู้ป่วยบัตรทองใน กทม.พร้อมขอความร่วมมือผู้ป่วยที่คลินิกดูแลได้ รักษาต่อเนื่องที่คลินิก</p> <p>ด้านผู้บริหารคลินิกฯ ได้แจ้งว่า ส่งต่อผู้ป่วยบัตรทองเฉลี่ย 700 รายต่อเดือน ประสบปัญหาการตามจ่ายชดเชยค่าบริการตามหลักเกณฑ์ ซึ่งอยากให้มีการเพิ่มงบบริการเพื่อแก้ปัญหาที่ จะช่วยเสริมเข้มแข็งให้คลินิกและทำให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพฯ มีความยั่งยืน</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>-นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนอย่างเร่งด่วน โดยมอบให้ สสส. นำความเห็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ก่อนวันเด็กแห่งชาติ ปี 2568 เพื่อขอคงไว้ซึ่งกฎหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย ห้ามนำเข้า และห้ามจำหน่าย และให้ สสส. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 ประเด็น คือ 1.ประสานก.สธ.เร่งการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้า ปราบปรามแหล่งขายอย่างเคร่งครัด 2.ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เช่น ก.ดีอี ศธ. สธ. ร่วมเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พิษภัย ผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อ 3.ขอความร่วมมือ สคบ. สตช. มท. สสจ. และดีอี ในการควบคุมการขายบุหรี่ไฟฟ้าทุกช่องทางอย่างจริงจัง รวมทั้งขอความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสอดส่อง เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสผู้ขายหรือผู้ให้บริการ 4.เร่งรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กและเยาวชน ในระบบการศึกษาทุกระดับผ่านการสื่อสารในทุกช่องทาง และ 5.ให้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพิ่มความถี่ในการสำรวจการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลของประเทศ</p>	
<p>สช.รับรางวัล หน่วยงานคุณภาพด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-นพ.สุเทพ เพชรมาศ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นตัวแทนในการรับรางวัล “หน่วยงานคุณภาพด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์” หรือ e-Participation ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2567 มุ่งสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมีนายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรณรงค์เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ</p>	
<p>ภัยแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bugaboo, ch7, tvpoolonline)</p> <p>-พลตำรวจตรี ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นพ. อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ นพ.สสจ.จันทบุรี จะร่วมแถลงผลการตรวจชั้นสูตร ศพของแบงค์ เลสเตอร์ และในส่วนของแนวทางการทำคดี ทั้งนี้ “แบงค์ เลสเตอร์” บรรลุนิติภาวะแล้ว ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กจึงยังไม่เกิดขึ้น ส่วนจะมีความผิดอื่นหรือไม่ ต้องรอผลการสอบสวนจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ เพิ่มเติมถือว่าเป็นการยินยอมกินเหล้า ไม่ได้มีการบังคับ ส่วนผลการตรวจศพก็สรุปเบื้องต้นว่า แอลกอฮอล์เป็นพิษในกระแสเลือด แอลกอฮอล์ในร่างกายมีมากกว่าร่างกายจะรับได้ แต่ได้เอาชิ้นเนื้อ และเจาะเลือดไปตรวจสอบยืนยันอีกครั้งว่า มีอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, linetoday)</p> <p>-นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ทนายความ เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อสังคม กล่าวถึงกรณีที่ แบงค์ เลสเตอร์ หนุ่มอินฟลูเอนเซอร์ เสียชีวิตจากการถูกจ้ำงให้ดื่มเหล้า และมีกระแสข่าวว่าอาจไม่สามารถเอาผิดกับผู้จ้ำงให้แบงค์ดื่มได้ ว่า กรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา และเตรียมนำกรณีนี้หารือในที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร เพื่อออกกฎหมายที่ชัดเจนป้องกันการจ้ำงดื่ม แข่งดื่ม หรือการดื่มที่เป็นอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mono29</p> <p>- รายงานการศึกษาแนวโน้มสถานการณ์การเจ็บป่วยและเสียชีวิตอันมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยปี 2558-2562 โดย จิราลักษณ์ นนทารักษ์ ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เผยให้เห็นถึงผลกระทบร้ายแรงของแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพของคนไทย จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม กร.สธ.พบว่าในช่วงปี 2558-2562 มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เฉลี่ยปีละ 9,563 คน คิดเป็น 6.6% ของการตายทั้งหมด โดยโรคที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเพศชาย 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคตับจากการดื่มเหล้า โรคตับแข็ง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมองแตก และมะเร็งช่องปาก/โพรงจมูก ส่วนเพศหญิง 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคตับแข็ง โรคตับจากการดื่มเหล้า โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคหลอดเลือดสมองตีบ รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี โดยในปี 2562 มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด โดยมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 245,318 คน และผู้ป่วยในเฉลี่ย 51,548 คน สาเหตุสำคัญมาจากความชุกของโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้น และระบบการรายงานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	
<p>ผลสุ่มตรวจการปนเปื้อนสารพิษใน 5 ผลไม้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) แถลงข่าวเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 67 ได้เปิดข้อมูลเบื้องต้นถึงจำนวนตัวอย่างผลไม้ที่สุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศ พบสารตกค้างเกินมาตรฐาน พบ 5 ตัวอย่างบางชนิดมีสาร "คลอรีไพริฟอส" ที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ส่งผลกระทบต่อระบบการเจริญเติบโตของอวัยวะและระบบประสาท โดยจากผลสำรวจในพื้นที่ 12 จังหวัด พบพุทราช็อกโกแลตมีสารตกค้างมากที่สุด รองลงมาคือ ส้ม ฝรั่ง แก้วมังกร และแอปเปิล	
<p>บำรุงราษฎร์มอบรถคัดกรองมะเร็งเต้านมให้ รพ.ชายแดนใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews</p> <p>-โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบรถคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ จำนวน 3 คัน รวมมูลค่ากว่า 54 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล 3 จังหวัดภาคใต้ รพ.ปัตตานี จ.ปัตตานี รพ.รามัน จ.ยะลา และรพ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ</p>	
<p>รพ.พระรามเก้า หนุน ‘รพ.ท่าวัง’ คัดกรอง ‘มะเร็งเต้านม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นพ.วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า มอบ “รถเอกซเรย์เต้านมเครื่องแม่โมแกรมเคลื่อนที่” ให้ รพ.ท่าวัง จ.ลพบุรี หนุนออกหน่วยตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก เตรียมเริ่มออกตรวจต้นปี 68 เผย หากครอบคลุมในท่าวังครบแล้ว ลุยเดินหน้าต่อในอำเภออื่นทั่วทั้งจังหวัด</p>	
<p>อย่าปล่อยลูกไว้กับแชทบอท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : facebook</p> <p>-เพจ drama addict โพสต์ข้อความเตือนภัย ระบุว่า สื่อต่างประเทศรายงานมีกรณีเด็กอายุ 17 คนหนึ่ง ใช้แชทบอทของ Character.AI คุยเรื่อยเปื่อย วันหนึ่งบ่นให้แชทบอทฟังว่าพ่อแม่จำกัดชั่วโมงการใช้งานเน็ตน่าเบื่อ แชทบอทก็ตอบทำนองว่า เหมือนเด็กถูกรุณกรรมทางอารมณ์จากพ่อแม่เลย ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีคนตีลูกทำร้ายพ่อแม่ตัวเอง พ่อแม่ของนายแม่งไม่ไหวแล้ววะ ... และยุส่งให้ลูกไปทำแบบนั้นกับพ่อแม่ของตัวเอง เมื่อพ่อแม่รู้จึงทำการฟ้องร้องบริษัทเจ้าของแชทบอท</p>	
 <p>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	